



Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam): Hành trình xanh hóa vì tương lai bền vững

Ngày 02/11/2024, tại khu vườn ở ngoại ô Thủ đô Hà Nội, tập thể cán bộ và nhân viên của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tổ chức một chương trình ESG đầy ý nghĩa, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hoạt động không chỉ là cơ hội để mọi người tăng cường gắn kết tập thể, chăm sóc cây xanh, mà còn mang đến niềm tự hào khi mỗi thành viên có thể chung tay góp phần gìn giữ môi trường, gắn kết cùng thiên nhiên.

Hành trình xanh hóa và ESG là kim chỉ nam

ESG là tập hợp 3 tiêu chuẩn đánh giá & đo lường các yếu tố về phát triển bền vững và ảnh hưởng của một doanh nghiệp đến cộng đồng xung quanh: E – Environmental (Môi trường), S – Social (Xã hội) và G – Governance (Quản trị).

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên cấp thiết, Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) - GTJA (Vietnam) hiểu rằng một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ là việc đạt được các thành tựu về lợi nhuận mà còn là sự gắn kết và trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Đó chính là lý do mà ESG đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công ty. Hoạt động chăm sóc cây xanh lần này là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực đó.

Tại khu vườn, các đội nhóm được giao nhiệm vụ chăm sóc những cây xanh sẵn có. Họ không chỉ tưới nước, bón phân mà còn tỉa cành, vun đất, đảm bảo cho cây phát triển khỏe mạnh. Mỗi gốc cây được chăm sóc không chỉ là một biểu tượng của sự sống mà còn là lời cam kết của GTJA (Vietnam) trong việc bảo vệ thiên nhiên.



Hình 1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên GTJA (Việt Nam) tham dự ngày hội gắn kết. Ảnh: GTJA (Việt Nam).

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cây xanh, hoạt động ESG lần này còn mang tính giáo dục cao khi khuyến khích mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các thành viên đã tích cực thu gom rác thải xung quanh khu vực vườn, đặc biệt là rác thải nhựa. Với tiêu chí hạn chế rác thải và nâng cao tỷ lệ tái chế, rác đã được phân loại kỹ lưỡng và chuyển đến các khu vực tái chế tương ứng.

Chương trình không chỉ dừng ở hành động cá nhân mà còn là cơ hội để truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng và đồng nghiệp: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất”. Những chiếc túi nylon, chai nhựa và bao bì đã được thu gom gọn gàng, tạo nên một môi trường sạch sẽ và trong lành hơn. Những hành động

nhỏ nhất nhưng thiết thực ấy đã trở thành một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác để bảo vệ hành tinh.



Hình 2. Các thành viên GTJA (Vietnam) nhận túi vải bảo vệ môi trường chủ đề ESG tại sự kiện.
Ảnh: GTJA (Vietnam).

ESG – Chìa khóa giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững

Với tầm nhìn dài hạn, GTJA (Vietnam) nhận thức rõ rằng việc xây dựng một chiến lược ESG đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro và tạo ra giá trị bền vững. Thay vì chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế, ESG đưa ra những tiêu chí rõ ràng và cam kết trách nhiệm đối với cộng đồng và hành tinh. Một chiến lược ESG hiệu quả không chỉ giúp Công ty giảm bớt rủi ro mà còn gia tăng lòng tin của các đối tác, khách hàng và cổ đông, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.



GTJA (Vietnam) tin rằng, mỗi hạt giống được gieo hôm nay sẽ mang lại trái ngọt cho mai sau. Từ những hành động giản đơn như chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh và xây dựng một tương lai bền vững, đáng sống.

GTJA (Vietnam) sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu ESG, lấy đây làm nền tảng để phát triển và tạo dựng uy tín với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng chỉ có những doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường và xã hội mới có thể đạt được thành công thực sự, bền vững và có ý nghĩa.

CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

